

Số: /VHTT

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2020

V/v tham gia ý kiến về xây dựng kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Kế hoạch số 163^a-KH/HU ngày 20/9/2019 của Huyện ủy Tam Đường về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau giám sát việc lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 241-QĐ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Để Kế hoạch được triển khai có chất lượng, phù hợp thực tế của địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn tham gia góp ý vào dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

(Có Dự thảo Kế hoạch kèm theo)

Ý kiến tham gia góp ý gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện qua địa chỉ email: sangnq.tamduong@laichau.gov.vn trước ngày **16/01/2020**, để tổng hợp.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Thanh Tùng

Số: /KH-UBND

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2020

(Dự thảo)

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014
Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”**

Căn cứ Kế hoạch số 1207/KH-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW;

Thực hiện Kế hoạch số 163^a-KH/HU ngày 20/9/2019 của Huyện ủy Tam Đường về khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau giám sát việc lãnh, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quyết định số 241-QĐ/TU ngày 30/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường xây dựng **Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014** của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện Tam Đường nói riêng, tỉnh Lai Châu nói chung theo hướng bền vững, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương theo bản sắc tính con người Việt Nam thời kỳ mới.

Kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; xử lý nghiêm các hoạt động văn hóa trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức. Quá trình tổ chức thực hiện phải bám sát các mục tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng văn hóa, con người Tam Đường, Lai Châu phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, truyền thống cách mạng, nhân văn, dân chủ hướng đến chân - thiện - mỹ.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết 2020

- 87,5% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 80,5% bản được công nhận khu dân cư văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 61,5% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 74% số bản có đội văn nghệ quần chúng.

- 100% xã có nhà văn hóa xã, trên 81% số bản có nhà văn hóa.

- 24,6% số người thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao; 16,9% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao.

- 28% số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Có 06 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh được công nhận.

- Có trên 90% trở lên các hộ gia đình được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% các hộ dân được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam và xem Truyền hình Việt Nam; 95% hộ dân nghe và xem Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia các cấp học: Mầm non 46,2%, Tiểu học 75%, Trung học cơ sở 30,8%.

- 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 15,9‰; tỷ lệ giảm sinh bình quân 0,7‰; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 22%.

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,2%; số lao động được giải quyết việc làm trong năm là 1.030 người

- 100% cán bộ, công chức hành chính được tập huấn, đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

3. Định hướng đến 2030

Hoàn thiện cải cách thể chế, xây dựng con người Tam Đường, Lai Châu có nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, kỹ năng hội nhập phù hợp với sự phát triển của đất nước; đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; củng cố, hoàn thiện cơ sở vật chất hệ thống thông tin cơ sở. Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở từ huyện đến thôn, bản; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Giữ bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống với phát triển du lịch. Đến 2030 có 100% số xã, bản có nhà văn hóa xã, nhà văn hóa bản, trạm truyền thanh cơ sở.

Phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể dục, thể thao thành tích cao đứng trong những huyện dẫn đầu tỉnh. Có 34% số người thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao; có 85 câu lạc bộ, tụ điểm, đội thể dục, thể thao quần chúng tại cơ sở; hàng năm tổ chức từ 6 đến 8 giải thể dục, thể thao cấp huyện.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; 100% số giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, năng lực sư phạm; 100% cán bộ quản lý giáo dục các cấp được bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý.

Tiếp tục phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại hóa, vừa đảm bảo tính hệ thống đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận thuận lợi các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Phân đầu 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động; 100% số trạm y tế có bác sỹ.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; có 100% cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động đạt chuẩn theo quy định; có 5% số cán bộ, công chức hành chính có trình độ trên đại học.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết.

Tập trung xây dựng con người Tam Đường phát triển toàn diện, trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống và nhân cách, trách nhiệm với gia đình, cộng đồng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ. Quan tâm xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với việc thực hiện

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần làm cho xã hội ngày một văn minh, tiến bộ.

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa của mọi người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông để kịp thời ngăn chặn và xử lý các biểu hiện tiêu cực, các thông tin xấu, độc trên mạng Internet tác động tiêu cực đến tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác văn hóa các cấp, trong đó chú ý phát hiện, bồi dưỡng những tài năng văn hóa nghệ thuật. Quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Đổi mới nội dung tin bài, đảm bảo thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng nội dung, chương trình truyền thanh, truyền hình địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị; đưa thông tin về cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

Quy hoạch đầu tư mạng lưới trường lớp học, trang thiết bị dạy học phù hợp với địa bàn dân cư; huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thiết bị dạy và học, đẩy mạnh công tác đưa công nghệ thông tin vào trường học. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho giáo viên, nhất là giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững vàng về nhận thức chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn.

Thực hiện tốt các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo như: trợ giúp phát triển nhà ở, tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục, y tế; phổ biến các mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời khuyến khích hỗ trợ các hộ làm kinh tế giỏi, nhân rộng mô hình để hướng dẫn các hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tự chủ trong quá trình sản xuất. Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề nhằm đáp ứng yêu cầu các ngành kinh tế, tạo chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

Đầu tư, phát triển mạng lưới y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị cho các trạm y tế xã, quản lý và sử dụng có hiệu quả các công trình y tế, phát huy hiệu quả các trang thiết bị đầu tư cho bệnh viện huyện. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khuyến khích chữa bệnh bằng thuốc nam, và y học cổ truyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, nhất là y bác sỹ giỏi về chuyên môn và có y đức tốt.

Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác. Tăng cường giáo dục ý thức phục vụ Nhân dân, xử lý nghiêm những cán bộ gây phiền hà, nhũng nhiễu dân, thờ ơ trong công việc. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân loại chất lượng công chức hàng năm để làm cơ sở cho việc khen thưởng, đề bạt, quy hoạch, đào tạo.

2. Một số giải pháp chủ yếu

(1) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn hóa

Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch số 1207/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn trong mỗi giai đoạn để thực hiện hiệu quả. Thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện để khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tam Đường.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Tam Đường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao. Chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch đã được phê duyệt; ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, các xã vùng sâu, vùng xa, các khu tái định cư nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội; giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp... nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm cộng đồng đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, đặc biệt là trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn; khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", xây dựng Đảng, xây dựng nông thôn mới, lịch sử, kháng chiến,...; tích cực phổ biến, quảng bá các

tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

(3) Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa

Quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nghiệp vụ phù hợp chuyên môn, vị trí việc làm; nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo quản lý, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn hóa cấp tỉnh, huyện, xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tập trung đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa, thể thao cơ sở và hạt nhân văn nghệ, thể thao quần chúng.

Phát hiện, bồi dưỡng tài năng văn hóa - nghệ thuật; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sỹ phát huy tiềm năng và năng lực sáng tác. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ. Đấu tranh đẩy lùi cái ác, thấp hèn, lạc hậu, các hành vi sai trái, tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến nhân cách con người, nền văn hóa dân tộc.

Kịp thời khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đoạt giải tại các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi, cuộc thi khu vực, toàn quốc và quốc tế; khen thưởng kịp thời văn nghệ sỹ, người có công bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá dân gian các dân tộc.

(4) Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, đảm bảo sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa của mọi người dân. Chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa nông thôn, văn hóa trong các cơ quan, đơn vị. Gắn kết xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường sinh thái.

Tăng cường quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể và truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế du lịch.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Văn học - Nghệ thuật huyện, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên ngành nhằm phát huy, khai thác năng lực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ để có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay.

Đa dạng hóa các phương thức hoạt động, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, như hệ thống nhà văn hóa; thư viện, tủ sách, kết nối các hoạt động thư viện tỉnh với thư viện huyện và tủ sách cơ sở, tủ sách các cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang; xây dựng hệ thống thư viện điện tử.

Nâng cao công tác quản lý các hoạt động điện ảnh, đặc biệt đối với phim truyền hình và trên mạng Internet.

Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng Phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*", gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa. Mở rộng hoạt động, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có kết quả thiết thực, trở thành phong trào của toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hóa - nghệ thuật. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật của huyện, phát huy tiềm năng, năng lực sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sỹ.

(5) Phát triển, nâng cao chất lượng phong trào hoạt động thể dục thể thao

Chú trọng giải pháp nâng cao thể lực, tầm vóc con người Tam Đường theo Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng đến giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Khuyến khích mạnh mẽ, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng, khai thác công trình thể thao phục vụ hoạt động thể thao quần chúng. Quan tâm đầu tư phát triển thể dục, thể thao ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên phát triển môn bơi, võ cổ truyền và các môn thể thao dân tộc có thế mạnh của tỉnh.

(6) Tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, thể thao

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, coi đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững.

Chú trọng đầu tư, xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh để cơ sở đảm bảo tính đồng bộ và phát huy hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; quan tâm đầu tư, tu bổ các trạm truyền thanh xã, thị trấn để đáp ứng tốt nhiệm vụ thông tin, truyền thông tại cơ sở. Hỗ trợ phát triển văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn và một số loại hình nghệ thuật dân tộc truyền thống. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên người làm công tác văn hóa cơ sở, nhất là nghệ nhân am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc, có nhiều đóng góp vào việc bảo tồn, truyền dạy, phát huy văn hóa dân gian truyền thống trên địa bàn tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Tham mưu UBND huyện kế hoạch triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương.

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình của ngành nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tam Đường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Phòng Nội vụ huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức xây dựng, thực hiện các quy định, đề án về quản lý, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực giáo dục đi đôi với phát triển văn hóa, đào tạo nâng cao trí tuệ, nhận thức con người. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình của ngành thuộc lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người.

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các cơ chế, chính sách chăm lo con người, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân đi đôi với phát triển văn hóa trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo giải quyết cho các gia đình chính sách, có công với đất nước. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chương trình của ngành thuộc lĩnh vực phát triển văn hóa và xây dựng con người.

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân đi đôi với phát triển văn hóa và xây dựng con người trên địa bàn.

6. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tổ chức thực hiện các phóng sự, bài viết tuyên truyền về nâng cao ý thức, gương điển hình trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương trên hệ thống thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, Nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện

Phối hợp chỉ đạo các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn tích cực vận động, tuyên truyền hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tam Đường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

9. Các cơ quan, ban, ngành huyện

Đẩy mạnh, nhân rộng phong trào văn hóa, các cuộc vận động đã được triển khai trong cơ quan, đơn vị; chú trọng đến công tác thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”, “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” và Đề án công vụ của Chính phủ nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong, lề lối làm việc, ý thức ứng xử, giao tiếp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

10. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và phối hợp trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” của UBND huyện Tam Đường. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở VH,TT-DL;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Trang Trọng